

Số: /BC-ĐBQH

Đắk Lắk, ngày tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Tổng hợp ý kiến cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của địa phương**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUB TWMTTQVN ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk tổ chức cho các vị ĐBQH trong Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT theo quy định.

Trước kỳ họp thứ Hai, do tình hình dịch bệnh Covid -19 ở nước ta và trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn cao, để đảm bảo triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đạt hiệu quả, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk chỉ tổ chức cho ĐBQH công tác tại địa phương TXCT tại những địa bàn thuộc vùng bình thường mới (vùng xanh) và địa phương bảo đảm thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, gồm 05 điểm thuộc 05 huyện (M'Đrăk, Krông Pắc, Krông Bông, Lắk và Krông Ana), trên 500 cử tri tham dự và có 56 lượt cử tri tham gia ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến cử tri bằng văn bản.

Sau kỳ họp thứ Hai tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan vẫn còn cao. Do đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cho ĐBQH trong Đoàn TXCT theo hình thức hội nghị trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu của tỉnh với điểm cầu của 15 huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, có trên 1.200 cử tri tham dự, với 80 lượt cử tri phát biểu kiến nghị trực tiếp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các báo cáo theo quy định kịp thời đến với cử tri và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk biết, để cử tri theo dõi và thực hiện quyền giám sát theo quy định; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thu thập, tổng hợp các nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với các cấp chính quyền, theo đó những nội dung thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh thu thập, phân loại, báo cáo như sau:

## 1. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội

- Cử tri huyện Buôn Đôn đề nghị xem xét đẩy nhanh việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch các vùng chuyên canh để giúp đỡ nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

- Cử tri huyện Krông Pắc và các huyện trên địa bàn tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kêu gọi nhà đầu tư xây dựng kho lạnh theo quy trình chuỗi cung ứng Logistics để bảo quản hoa quả, hàng nông sản; xây dựng các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ để thu hút lao động, tạo điều kiện cho đối tượng là con em tỉnh Đắk Lắk sau khi ra trường trở về địa phương có việc làm ổn định, giải quyết lao động phổ thông của tỉnh.

- Cử tri xã Krông Búk, huyện Krông Pắc phản ánh hiện nay trên địa bàn xã có một số Công ty được Nhà nước cho thuê đất làm dự án (Công ty APG, Công ty Ba Tô) đã nhiều năm nhưng thực hiện không đúng tiến độ, đề án, kế hoạch; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xem xét thu hồi giao cho các Công ty, đơn vị khác thực hiện dự án hoặc giao cho địa phương thực hiện cấp đất tái định cư cho Nhân dân, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS tại chỗ.

- Hiện nay xã Pong Drang, huyện Krông Búk đang thực hiện đề án lấy ý kiến Nhân dân về việc đưa xã Pong Drang lên thị trấn Pong Drang, tuy nhiên các điều kiện để trở thành Thị trấn chưa đảm bảo như: thiếu cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, thiết chế văn hóa, cần đầu tư xây dựng công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, vỉa hè dành cho người đi bộ (Dọc 2 bên Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh) qua địa bàn xã Pong Drang...Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm đầu tư.

- Cử tri xã Chư Kô, huyện Krông Búk đề nghị UBND tỉnh quan tâm sửa chữa đoạn đường từ thôn Bình Minh đến dốc vườn chuối DRI, hiện trạng đường hư hỏng nặng, không thể đi lại được. Công ty cao su Đắk Lắk, nông trường cao su Cư Kô hứa sẽ trích quỹ từ việc khai thác gỗ để sửa chữa đường, tuy nhiên, đến nay, việc khai thác gỗ đã xong, nhưng các đơn vị nói trên vẫn chưa thực hiện sửa chữa đường như đã hứa.

- Cử tri xã Ea Ngai, huyện Krông Búk đề nghị các cơ quan có thẩm quyền triển khai sớm việc thực hiện các quy hoạch (quy hoạch cụm Công nghiệp Krông Búk giai đoạn 2, sắp tới là quy hoạch cảng cạn...) tránh tình trạng quy hoạch kéo dài (quy hoạch treo), làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân cũng như gây khó khăn trong công tác quản lý của địa phương.

- Cử tri Nang Bua Xóm, Chủ tịch UBND xã Krông Na đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sân bay quân sự Bản Đôn, xã Krông Na được hình thành

trong chiến tranh, sau 1975 khu vực sân bay Bản Đôn do Bộ Quốc phòng quản lý và được quy hoạch mở rộng là sân bay quân sự dự bị theo Quyết định số 911/1997/QĐ-TTg, ngày 24/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch và phát triển hệ thống sân bay toàn quốc, với diện tích quy hoạch cho sân bay dự bị Bản Đôn là 1.287.062,4m<sup>2</sup> (128,7 ha). Ban chỉ huy Quân sự huyện Buôn Đôn có Công văn số 40/CV-BCH ngày 04/5/2018 và Công văn số 39/CV-BCH ngày 05/6/2019 về việc quản lý, sử dụng đất sân bay Bản Đôn, về chủ trương cho phép Nhân dân trồng, tía các loại cây ngắn ngày trong khu vực đất sân bay Bản Đôn nhưng không được cho thuê, mua bán, sang nhượng, thế chấp, cầm cố, thừa kế, không làm biến dạng đất đai, không được làm nhà hay lán trại. Tuy nhiên, tình trạng thả rông trâu, bò đã làm hư hại hoa màu của các hộ dân, gây mất đoàn kết, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn, Ban Tự quản thôn, buôn phải thực hiện việc xử phạt theo quy ước, luật tục của cộng đồng...Do đó UBND xã đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét cho các hộ dân đang canh tác cây ngắn ngày được phép làm rào bảo vệ hoa màu. Bên cạnh đó, các hộ dân đang canh tác, trồng cây ngắn ngày trên phần diện tích các hộ đã kê khai trên đất quốc phòng đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sớm bố trí kinh phí hỗ trợ việc thu hồi đất Sân bay Bản Đôn cho 60 hộ dân (trong đó 15 hộ thu hồi đất, 45 hộ hỗ trợ công khai phá) vì từ năm 2013, Nhà nước đã lập phương án bồi thường đến nay chưa giải quyết, chưa bố trí kinh phí hỗ trợ, gây bức xúc cho người dân.

## **2. Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường**

- Cử tri huyện Lắk đề nghị xem xét thu hồi lại đất trồng rừng không hiệu quả trên địa bàn các xã, giao lại cho người dân quản lý để phát triển mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp; quan tâm việc cấp đất sản xuất cho 66 hộ dân là người đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn xã Đăk Phoi nói riêng và các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thị trấn nói chung chưa có đất sản xuất. Sớm quy hoạch đất nghĩa địa và bãi rác tập trung trên địa bàn các xã của huyện.

- Cử tri huyện Ea Kar phản ánh tình trạng các nhà máy chế biến nông lâm sản, nghiền gỗ, phế liệu trên địa bàn huyện không đảm bảo các điều kiện bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Cử tri huyện Krông Ana phản ánh, hiện nay nguồn nước trên địa bàn huyện bị ô nhiễm nặng, đề nghị kiểm tra và tạo điều kiện cho người dân được sử dụng nước sạch từ công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn.

- Cử tri xã Cư Né, huyện Krông Búk đề nghị các cấp quan tâm bố trí vốn để khẩn trương thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất.

- Cử tri xã Ea Sin, huyện Krông Búk kiến nghị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sử dụng đất có nguồn gốc từ lâm trường Cư Né, Cư Pong để người dân an tâm sinh sống và sản xuất. Các lâm trường trên đã giải thể năm 2006, 2007; xã Ea Sin được thành lập năm 2018 trên cơ sở chia tách địa giới hành chính từ xã Cư Né, Cư Pong nhưng đến nay, nhu cầu của người dân vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền lập, phê duyệt Phương án sử dụng đất rất chậm, dẫn đến nguyện vọng của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân (Tổng hơn 2.000 ha) chưa được đáp ứng.

- Cử tri xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét giao 5,6 ha đất nghĩa địa và 3,1 ha đất của Công ty Lâm nghiệp Phước An về cho UBND xã Tân Tiến quản lý, sử dụng vào quy hoạch khu dân cư buôn Eadrai A, đảm bảo thực hiện công tác an sinh xã hội.

### **3. Về lĩnh vực điện**

- Cử tri huyện Cư Kuin đề nghị quan tâm, xem xét đầu tư hệ thống điện đường từ thôn 3, xã Ea Tiêu đi xuống cầu Ea Tiêu (giáp ranh với thành phố Buôn Ma Thuột) vì hiện nay trên đoạn đường này chưa có hệ thống điện đường, địa hình quanh co, khuất tầm nhìn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.

- Đa số cử tri cho rằng, nhiều nơi cơ sở vật chất truyền tải điện ở nông thôn (đường dây, trụ, điểm treo đồng hồ...) xuống cấp, không an toàn. Đề nghị quan tâm hoàn thiện lưới điện nông thôn trên địa bàn các xã, phường, thị trấn để đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phục vụ sản xuất cho người dân.

- Cử tri các huyện trên địa bàn tỉnh cho rằng, một số công trình điện nông thôn chưa được ngành điện tiếp quản, nâng cấp; đường dây, trụ điện còn tạm bợ, nhiều nơi người dân phải tự kéo điện, dùng chung để sinh hoạt, sản xuất không đảm bảo an toàn, hao tải nên chi phí cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người nông dân. Đề nghị, các cơ quan, ban, ngành quan tâm khảo sát, hỗ trợ kéo điện lưới quốc gia cho người dân.

- Cử tri xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin đề nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét việc trước đây người dân các thôn 11, 14, 15 xã Ea Tiêu có đóng tiền ‘thế chân’ để kéo điện sinh hoạt, sản xuất nhưng đến nay vẫn chưa được trả tiền ‘thế chân’, không có cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc nêu trên.

- Cử tri xã Krông Búk, huyện Krông Pắc kiến nghị: sau khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình thủy lợi Krông Búk Hạ, hơn 400 hộ dân không vào khu tái định cư mà di dời nhà lên các khu vực rẫy của gia đình, một số hộ tự mua đất làm nhà tại các khu vực rẫy trên địa bàn xã phải tự túc kéo điện để sinh hoạt, sản xuất, điện yếu sử dụng không an toàn, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đầu tư xây dựng đường dây điện cho các khu vực thôn Ea Kung, Thôn 5, 12...

#### **4. Về lĩnh vực cơ sở hạ tầng, đường giao thông**

- Đa số cử tri đề nghị quan tâm khảo sát, đầu tư xây dựng, sửa chữa các đoạn đường giao thông: từ xã Ea Hu đi xã Cư Êwi (đoạn này có cầu Thác Đá và cầu tạm Chăn nuôi bằng gỗ đã hư hỏng nặng, nguy hiểm); tỉnh lộ 12; , tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 13 (đoạn từ đầu thôn 8 - xã Ea Lai đi qua hết địa bàn xã Cư Prao), xây dựng cầu nối từ xã Vụ Bản đi xã Hoà Phong để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa.

- Cử tri huyện Krông Bông đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng thêm hệ thống trạm bơm tại các cánh đồng để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất và chuyển đổi một số diện tích đất nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế trên vùng đất đã được quy hoạch, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hiện nay.

- Cử tri xã Ea Kly, huyện Krông Pắc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để làm đường bê tông xi măng các trục đường trong thôn, buôn và một số hội trường thôn để xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Cử tri xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc kiến nghị các cấp quan tâm đầu tư sửa chữa đoạn đường từ nhà ông Trần Văn Sỹ (thôn Phước Hoà 4) đến nhà bà Lê Thị Kim Lài (thôn Thăng Lập 1) với chiều dài 2000m, thời gian sử dụng đã lâu, phương tiện tham gia giao thông nhiều, xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho nhân dân khi tham gia giao thông.

- Cử tri huyện Krông Ana đề nghị nâng cao một số đoạn tuyến đê bao Quảng Điền ngang với tuyến đê sắp xây dựng của huyện Lắk để tránh bị ảnh hưởng của lũ tiểu mãn tại địa phương.

- Cử tri huyện M'Đrăk và huyện Buôn Đôn đề nghị kiểm tra các hồ đập chứa nước đã bị lấp cạn và có phương án nạo vét lòng hồ và kênh mương tại cánh đồng bên kia sông thuộc buôn Trí, xã Krông Na, hiện nay đã xuống cấp, sụt lún không đảm bảo nước phục vụ sản xuất cho người dân.

- Cử tri xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc kiến nghị quan tâm đầu tư triển khai mức tuyến suối (từ đội 2 đến đội 10) liên thông đi xã Ea Kuăng và xã Hòa An dài khoảng 3km, do hiện nay suối rất hẹp, vào mùa mưa nước thoát không kịp gây ngập úng nhiều diện tích lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của Nhân dân.

- Cử tri xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mương thoát nước từ Hồ Du Kịch chạy qua khu dân cư thôn Thăng Lập 2 thuộc xã Ea Kuăng vì hàng năm vào mùa mưa không đi được, một số nhà dân bị ngập phải di dời đến nơi khác, phải dùng bơm nước ra khỏi khu vực ngập để đảm bảo đời sống cho người dân.

- Cử tri xã Krông Búk, huyện Krông Pắc cho rằng, công trình thủy lợi Đập Krông Buk Hạ phục vụ tưới tiêu, sinh hoạt cho 2 huyện Krông Pắc và Ea Kar nhưng xã Krông Búk (huyện Krông Pắc) không được hưởng lợi từ công trình thủy lợi này, đề nghị cơ quan có thẩm quyền đầu tư 01 trạm bơm điện để phục vụ cho 200 ha lúa nước của 08 thôn nằm ở phía Bắc của xã (khu vực thường xảy ra hạn hán mất mùa).

- Cử tri xã Phú Xuân, huyện Krông Năng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Tỉnh lộ chất lượng kém, xuống cấp nghiêm trọng. Sớm khắc phục điểm cầu Trần (Tỉnh lộ 3), thôn 6 xã Phú Xuân vào mùa mưa mực nước dâng cao gây nguy hiểm cho người dân và học sinh khi tham gia giao thông qua khu vực này.

- Cử tri xã Ea Dăh, huyện Krông Năng kiến nghị các cấp quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ổn định đồng bào Mông tại thôn Giang Đông Tại, xã Ea Dăh.

## **5. Về lĩnh vực chế độ, chính sách, an sinh xã hội**

- Cử tri trên địa bàn tỉnh đề nghị quan tâm, đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để kịp thời ổn định cuộc sống và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cử tri xã Ea Ngai, huyện Krông Búk đề nghị quan tâm khi thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. UBND tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Việc hỗ trợ chỉ áp dụng cho các lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong khi đó một số lao động làm việc tại các tỉnh thành khác trên cả nước do dịch bệnh nên trở về địa phương và đối tượng này cũng không được nhận hỗ trợ từ địa phương khác, cũng không được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 2063/QĐ-UBND của tỉnh Đắk Lắk. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ cho các đối tượng trên, tránh thiệt thòi và bỏ sót đối tượng được thụ hưởng.

- Cử tri huyện Lắk và thị xã Buôn Hồ đề nghị Ngành ngân hàng có chính sách hỗ trợ miễn, giảm hoặc gia hạn lãi, phí những khoản vay đối với hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để người dân an tâm sản xuất và tránh trường hợp người dân phải đi vay ngoài hệ thống ngân hàng với lãi suất cao.

- Cử tri huyện Cư Kuin kiến nghị, hiện nay việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: Theo quyết định trên, xã Ea Hu không còn là xã khó khăn do không đủ tiêu chí về tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số mặc dù đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Do vậy, một số chính sách an sinh xã hội của người dân đã bị thay đổi, như chính sách vay vốn Ngân hàng chính sách theo diện hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của các hộ gia đình sẽ không được vay vốn do không còn là xã khu vực II. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết để người dân yên tâm sản xuất.

- Cử tri xã Cư San, huyện M'Đrăk đề nghị sớm giải quyết các quyền lợi chính đáng của Nhân dân liên quan đến dự án lòng hồ Krông Păk Thượng, như: bố trí đủ đất ở, đất sản xuất, cơ sở hạ tầng khu tái định cư, việc đền bù, giải tỏa, di dân khu vực lòng hồ....

- Cử tri xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc: Hiện nay trên địa bàn xã còn rất nhiều nhà tạm bợ, năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tỉnh đã hỗ trợ 4 nhà Đại đoàn kết và chính quyền địa phương cũng đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm làm thêm được 4 nhà nhưng hiện nay vẫn còn 30 nhà tạm bợ, trong khi Ea Hiu là một xã vùng 3 rất khó thực hiện tiêu chí về nhà ở, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và cơ quan có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ.

- Cử tri xã Krông Búk, huyện Krông Pắc đề nghị UBND tỉnh bố trí di dời tái định cư hoặc cấp đất ở cho người dân thôn 20, xã Krông Búk (có 74 hộ, 408 khẩu, diện tích 46,09 ha, năm 2016 thuộc xã Ea Siên, Thị xã Buôn Hồ đã được đền bù đất, tài sản trên đất thuộc công trình chứa nước hồ Krông Buk Hạ, không di dời tái định cư). Năm 2011 chuyển về xã Krông Buk quản lý theo quyết định số 1854/QĐ-UBND của tỉnh Đắk Lắk, đến nay 74 hộ dân vẫn sinh sống trên diện tích đã đền bù, không được tu sửa nhà cửa, công trình phụ trợ, không có nghĩa địa, điện, đường không được đầu tư xây dựng, đời sống của các hộ dân gặp nhiều khó khăn.

## **6. Về lĩnh vực Y tế, giáo dục**

- Cử tri xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana cho rằng, theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định các xã thuộc khu vực III, khu vực II được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách an sinh xã hội. Do đó, buôn K62 và buôn Cuê, xã Băng Adrênh thuộc khu vực I nên không còn được thụ hưởng việc hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế khiến cho Nhân dân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện để Nhân dân buôn K62 và buôn Cuê được tiếp tục thụ hưởng chế độ Bảo hiểm y tế.

- Cử tri xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ cho rằng, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp các em học sinh phải học trực tuyến theo quy định của ngành giáo dục. Hiện nay, một số gia đình phụ huynh, học sinh không đủ điều kiện mua thiết bị học tập trực tuyến theo yêu cầu chung của nhà trường. Đề nghị ngành giáo dục có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

### **7. Một số vấn đề khác**

- Cử tri huyện Cư Kuin đề nghị sớm giải quyết triệt để tranh chấp đất đai giữa các hộ nhận khoán và các Công ty cà phê trên địa bàn huyện, vì hiện nay vụ việc tranh chấp hợp đồng giao nhận khoán kéo dài, chưa được giải quyết triệt để gây bức xúc trong Nhân dân.

- Cử tri xã Ea Kly, huyện Krông Pắc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai tại lòng hồ đội 2, Công ty 719 thuộc thôn 2a xã Ea Kly để Nhân dân an tâm sản xuất, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

- Cử tri xã Ea Púk, huyện Krông Năng cho rằng, thác Thủy Tiên đã được công nhận là danh thắng cấp Quốc gia tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm đầu tư, cải tạo, chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất dịch vụ du lịch cho thác Thủy Tiên nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư du lịch, thu hút khách, giữ gìn vẻ đẹp vốn có của Thác.

- Cử tri huyện Krông Ana cho rằng, quá trình thi công dự án tuyến đường tỉnh lộ 2 huyện Krông Ana nối với tỉnh lộ 7 huyện Lắk do Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, bắt đầu thi công vào tháng 6 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 thì ngưng thi công. Khi khởi công đã phá 3 tuyến kênh tưới dọc theo tuyến đường đang phục vụ tưới cho hơn 100 ha lúa nước của Nhân dân Thôn 1, Thôn 2, xã Quảng Điền. Hàng năm, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Điện Bàn, xã Quảng Điền phải bỏ ra một số kinh phí lớn để làm mương tạm dẫn nước, phục vụ sản xuất cho Nhân dân. Tuy nhiên, nguồn kinh phí của hợp tác xã có hạn, đời sống kinh tế người dân còn nhiều khó khăn. Đề nghị quan tâm khắc phục vấn đề này.

- Cử tri huyện Krông Bông phản ánh: công tác luân chuyển cán bộ về địa bàn huyện Krông Bông chưa phù hợp, vì thời gian quá ngắn. Đề nghị, khi được điều động, luân chuyển về địa phương thì thời hạn công tác ít nhất là một nhiệm kỳ mới nắm bắt được tình hình và có đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

- Cử tri xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng Hội trường thôn 2, xã Cư Êwi, khi cần hội họp phải mượn nhà dân, nhà đội để sinh hoạt.



- Cử tri xã Phú Xuân, huyện Krông Năng đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục đối với Công ty TNHH MTV Cà phê 49, những năm gần đây làm ăn thua lỗ, ảnh hưởng đến đời sống của công nhân.

- Cử tri xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ về kinh phí cho lực lượng phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Vì lực lượng này hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng chưa được trang bị về nghiệp vụ, chưa được hỗ trợ về kinh phí phù hợp để thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo tổng hợp nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk trước và sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của địa phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xem xét, giải quyết thông báo kết quả cho Đoàn ĐBQH tỉnh để trả lời cử tri theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBTVQH (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- ĐBQH khóa XV tỉnh Đắk Lắk;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TT&DN (H).

**TM. ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  
TRƯỞNG ĐOÀN**

**Y Vinh Tơ**